

เวียดนาม เชินสัญญาความร่วมมือกับการบินนิวซี

แลนด์



เวียดนามลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับการบินนิวซีแลนด์ เพื่อเป็นการปูทางสำหรับทั้งสองฝ่ายในการ ประเมินและเดินหน้าพัฒนาโอกาสทางธุรกิจร่วมกัน

นายเหงียน ดัก ทัม รองประธานกรรมการบริหารสายการบินเวียดนาม และนายจอห์น นิโคลสัน ผู้จัดการทั่วไปของ การบินนิวซีแลนด์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง โดยมี ฯพณฯ นายสตีเวน จอยซ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนา เศรษฐกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการศึกษาระดับอุดมศึกษา และการจ้างงานและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ฯพณฯ นาย ดิงห์ ลา ถัง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และบุคคลสำคัญจากทั้งสองประเทศเข้าร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามครั้งนี้

จากการลงนามบันทึกข้อตกลงครั้งนี้ เวียดนามและการบินนิวซีแลนด์จะเดินหน้าพัฒนาการบริการร่วมกัน ทั้งในเรื่อง ความปลอดภัยและมาตรฐานความปลอดภัยทางการบิน โดยการบินนิวซีแลนด์จะช่วยในด้านการฝึกอบรม การเดิน อากาศ จัดหาวัสดุอุปกรณ์ ระบบการบริหารธุรกิจ และให้คำปรึกษาและคำแนะนำการให้บริการเป็นระยะเวลา 5 ปีนับ จากนี้

“อุตสาหกรรมการบิน ถือเป็นหนึ่งในพันธกิจที่สำคัญสำหรับความร่วมมือระหว่างนิวซีแลนด์และเวียดนาม ซึ่งจะ แข็งแกร่งมากขึ้นในอนาคต ผมมีความรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งสำหรับบันทึกข้อตกลงระหว่างการบินนิวซีแลนด์และเวี ยตเจ็ดในวันนี้ ทำให้ผู้เชี่ยวชาญและวิศวกรชาวนิวซีแลนด์ได้แลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกัน ให้ความช่วยเหลือด้าน เทคนิคและการบริหารจัดการ และนำเสนอโปรแกรมการฝึกอบรมสำหรับลูกเรือ วิศวกร และการเดินอากาศ ฯลฯ ให้กับสายการบินเวียดนาม ผมหวังว่าการได้ทำงานร่วมกันจะขับเคลื่อนการขยายธุรกิจของเวียดนามในตลาด ระหว่างประเทศได้มากยิ่งขึ้น” นาย จอห์น นิโคลสัน ผู้จัดการทั่วไปของการบินนิวซีแลนด์ กล่าว

“ในฐานะที่เวียดนามเป็นสายการบินยุคใหม่ที่มีอัตราการเติบโตที่แข็งแกร่งและไม่หยุดนิ่ง เราให้ความสำคัญในเรื่อง การรักษาความปลอดภัย มาตรฐานความปลอดภัยทางการบิน และความสมควรในการเดินอากาศเป็นอันดับหนึ่ง รวมถึงการเพิ่มจำนวนเครื่องบิน การขยายเครือข่าย การปรับปรุงการให้บริการ โปรโมชันสุดฮอต และการดูแลลูกค้า ด้วยการบริการที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพ สำหรับการทำงานร่วมกับการบินนิวซีแลนด์ ซึ่งเป็นองค์กรที่มีชื่อเสียง จะ ช่วยเสริมความมุ่งมั่นและการลงทุนอย่างต่อเนื่องของเวียดนามในการพัฒนาสายการบินให้เป็นที่ยอมรับทั้งใน เวียดนามตลอดจนทั่วภูมิภาคเอเชียอีกด้วย” นายเหงียน ดัก ทัม รองประธานกรรมการบริหารสายการบินเวียดนาม

สำหรับเป้าหมายของการบินนิวซีแลนด์ คือการผลักดันและสนับสนุนบริษัทสัญชาตินิวซีแลนด์และโซลูชันด้านสินค้าและบริการให้เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติ ช่วยส่งเสริมการพัฒนาและขยายธุรกิจผ่านความร่วมมือและเชื่อมต่อความสัมพันธ์ทางการค้าของกลุ่มลูกค้านานาชาติกับโซลูชันด้านสินค้าและบริการของนิวซีแลนด์